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รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง ประธานสภาฯ สุวิง  ฤทธิ์เรือง  
๒ นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์ รองประธานสภาฯ วิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  
๓ นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์   เลขานุการสภาฯ ธีรพงศ์  สว่างรัตน์    
๔ นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ สุจิน  เทอดวีระพงค์  
๕ นายเฉลิม  หนูแก้ว สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ เฉลิม  หนูแก้ว  
๖ นายประทีป  เพ็งสง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ ประทีป  เพ็งสง  
๗ นายสุจิน  ก้งเส้ง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑         -ลา-  
๘ นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร    สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ กิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร     
๙ นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ สมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  

๑๐ นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ สันติศักดิ์  เกื้อสุข  
๑๑ นางอุไร  ด้วงเสน สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ อุไร  ด้วงเสน  
๑๒ นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ ปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวีระพงษ์  ทับทวี นายกเทศมนตรี วีระพงษ์  ทับทวี  
๒ นายธนกร  ผอมสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนกร  ผอมสวัสดิ์  
๓ นายวิวัตร  ชูอุบล รองนายกเทศมนตรี วิวัตร  ชูอุบล  
๔ นางประคอง  หนูด า เลขานุการนายกเทศมนตรี -  
๕ นายพงพันธ์  ด าน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พงพันธ์  ด าน้อย  
๖ นางกานต์สินี  หนูแก้ว    ปลัดเทศบาล กานต์สินี  หนูแก้ว     

๗ นางนุชจรีย์  ภารตะวงศ์ หัวหน้าล านักปลัดเทศบาล นุชจรีย์  ภารตะวงศ์  

๘ นางจันทร์ทิพย์  วงศ์สุวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง -  

๙ นายนนท์ปวิธ  ขวัญกลับ ผู้อ านวยการกองการศึกษา -  

๑๐ นายศุภชัย  เกื้อมิตร ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  เกื้อมิตร  

๑๑ นายอ านวย  ปล้องไหม นิติกรช านาญการ อ านวย  ปล้องไหม  

๑๒ นางมาลี  จูดคง จนท.วิเคราะห์ ฯ มาลี  จูดคง  

     

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันจันทร์ ที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
   
          

     บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
    สภ าท้ อ ง ถิ่ น ผู้ ม าป ร ะชุ มที่ ไ ด้ ล ง ชื่ อ ไ ว้ มี ผู้ ม าป ร ะชุ ม  จ า น วน  ๑๑  ท่ า น                     
    ลาการประชุม ๑ ท่าน ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุม
    ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียน ผู้บริหาร สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม  
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลต าบลอ่างทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งเอกสารต่างๆ ได้จัดส่งให้
    ทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย แบบรายงานความเห็นของ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๑ ฉบับ ระเบียบวาระการประชุมจ านวน ๑ ฉบับ 
    ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน ๑ ชุด ญัตติประกอบการพิจารณา
    จ านวน ๒ ชุด ที่ประชุมพร้อม จึงขอเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้  
    - ด้วยเทศบาลต าบลอ่างทอง ก าหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
    การบริหารงานของเทศบาลต าบลอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอแจ้ง
    ก าหนดการโครงการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ดังนี้   
    ก าหนดการโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 
    วันที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2567 
    เวลา 08.00 น.- 08.30 น.ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
    เวลา 08.30 น.- 08.45 น.พิธีเปิดโครงการ โดยนายวีระพงษ์ ทับทวี  
    นายกเทศมนตรีต าบลอ่างทอง 
    เวลา 08.45 น.- 09.00 น. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (pre-test) 
    เวลา 09.00 น.- 10.00 น.ฟังบรรยาย “การใช้หลักธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน
    บนพ้ืนฐาน  คุณธรรมจริยธรรม” โดยพระครูสังฆรักษ์ไตรรัตน์ โชติญาโณ        เจ้า
    อาวาสวัดล าสินธุ์ 
                                       เวลา 10.00 น.- 12.00 น.ฟังบรรยาย “สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและการ              
                                          เบิกจา่ยฯ”  โดย นางสาวจรรยาพร  รอดเพ็ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงิน     
                                       บัญชีและการตรวจสอบ  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
                                       เวลา 12.00 น. - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
    เวลา 13.00 น.- 15.00 น.ฟังบรรยาย“กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
    ผู้บริหารท้องถิ่น”  โดย นายปิยะพงศ์  ย้อยแสง ต าแหน่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวน
    ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    ประจ าจังหวัดพัทลุง 
    เวลา 15.00 น.- 16.oo น.ฟังบรรยาย “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กับอ านาจ
    หน้าที่และการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางศรษฐกิจพอเพียง”  
     โดยนางนุชจรีย์ ภารตะวงศ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล
    อ่างทอง 
    เวลา 16.00 น.- 16.30 น.ทดสอบความรู้หลังการอบรม(post-test) และชี้แจง
    การศึกษาดูงาน        
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    วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 
                                       เวลา 08.30 น.เดินทางออกจากเทศบาลต าบลอ่างทอง  
                                       เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
                                       เวลา 13.00 น.- 16.00 น.ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายจากวิทยากร  
                                       ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ 
                                          เวลา 16.00 น.ถึงท่ีพักโรงแรมเดอะภูบีช กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่  
                                       เวลา 17.00 น.รับประทานอาหารเย็น 
                                       เวลา 18.00 น.กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร  
                                       วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2567 
                                       เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า 
                                        เวลา 10.00 น.- 12.00 น.ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ.
    เมือง จ.กระบี่ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดี 
                                       เวลา 12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน  
                                       เวลา 13.30 น.ออกเดินทางสู่จังหวัดพัทลุง 
                                       เวลา 16.30 น.ถึงเทศบาลต าบลอ่างทองโดยสวัสดิภาพ 
 

                                       หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
                        ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

     

ที่ประชุม   รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ตามที่สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓            
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ บัดนี้เลขานุการ
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้จัดท าบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง    
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ 
    สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์
    จะแก้ไขถ้อยค าเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   รับรอง  ๑๑ เสียง 
     ไม่รับรอง - เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ๓.๑ เรื่องแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๘ ในวาระท่ี ๒ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ ๒ ให้
    ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
    เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานความเห็นของ
    คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
ประธานกรรมการแปรฯ  ดิฉัน นางอุไร  ด้วงเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง เขตท่ี ๒ ซึ่งได้รับ 
    การคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอท าหน้าที่ฐานะประธานแปรญัตติ
    ตามอ านาจและหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์โดยรวมของพ่ีน้อง ประชาชน 
    ในต าบลอ่างทอง จึงขอรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังต่อไปนี้  
    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง ตามที่เทศบาลต าบลอ่างทอง ได้มีมติรับ
    หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ 
    สิงหาคม ๒๕๖๗ และมีมติก าหนด ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙   
    สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    ปรากฏว่าไมม่ีผู้ยื่นแปรญัตติ ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี ๒๕๖๘ และที่ประชุมมีมติสมควรยืนยันตามร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติจึงน า
    ความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
         

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านอุไร  ด้วงเสน  ครับ กระผมขอเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ ให้   
ประธานสภา   ความเห็นเกี่ยวกับประธานสภาฯร่างงบประมาณ ฯ สักเล็กน้อยก่อนที่จะขอมติ 
  

ที่ประชุม   - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     ๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศ 
    บัญญัติ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ  
ประธานสภาฯ    ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
    พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งว่าในการก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 
    ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติและ
    คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายแล้ว ไม่มี
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    รายการใดต้องแก้ไขแต่อย่างใด และที่ประชุมมีมติเห็นสมควรยืนยันตามร่างเดิมแห่ง
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงไม่มีประเด็นต้อง
    พิจารณา 
 

 นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ต่อไปจะขอพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘   
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โปรดยกมือครับ  

 
ประชุม    เห็นชอบ  ๑๑ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
 

  ๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่า 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์          
    (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการ
    ของส านักปลัด 

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ต่อไปจะพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์           
    (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการ 
    ของส านักปลัด ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ครับ  
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   
  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

    หลักการ เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอน 
    งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank 
    Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการของส านักปลัด     
      เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียด ความจ าเป็นในการโอน
    งบประมาณ ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 
ประธานสภา 
 

นางนุชจรีย์  ภารตะวงศ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด  เหตุผลในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตอนนี้ส านักปลัดเรามีเครื่ อง
    ปลิ๊นจ านวน ๒ เครื่อง มีพนักงานหลายต าแหน่งที่ต้องใช้เครื่องปลิ๊นท าให้ไม่เพียงพอ
    ในการใช้งาน ประกอบกับเครื่องปลิ๊น อีกเครื่องหมึกค่อนข้างมีราคา จึงจ าเป็นต้องใช้
    อย่างประหยัด จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม โดยโอนจากการจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จึงเราไม่ได้มีการจัดซื้อเลยขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดหา
    เครื่องปลิ๊นเพ่ือใช้ในส านักงานปลัดต่อไป  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ  
ประธานสภา 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพ่ือ
    จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์          
    (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการ 
    ของส านักปลัด ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๑ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
 

  ๔.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่า 

    จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
ประธานสภาฯ   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
    ด้วยหลักการและเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทองข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

    หลักการ เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติ การโอน 
    งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท                     
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    เหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ (การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียด ความจ าเป็นในการโอน
    งบประมาณ ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางนุชจรีย์  ภารตะวงศ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด  เหตุผลในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตอนนี้เทศบาลต าบลอ่างทองได้
    ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกไม้ประดับ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งเรายัง
    ไม่มีอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม จึงจ าเป็นจะต้องจัดหา
    อุปกรณ์ดังกล่าว โดยโอนงบประมาณมาจากการจัดหาโน๊ตบุ๊ค ซึ่งเราไม่ได้มีการจัดซื้อ 
    จึงขออนุมัติขอโอนงบประมาณมาด าเนินการในส่วนนี้ รายละเอียดต่างๆ ได้แนบให้ทุก
    ท่านได้รับทราบแล้ว และการจัดซื้อครั้งนี้เราจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดครับ สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถาม เชิญ
ประธานสภาฯ   ครับ 

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัตใินการโอนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๗ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
    ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๑ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
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    ๔.๔ ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
    ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร 
    หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ 
    ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
    ๒. โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายรวมใจ บ้านโหล๊ะหนุน หมู่ที่ ๔ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา 
    ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร    
    งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
    ๓. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน 
    หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   ด้วยหลักการและเหตุผลขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและ เหตุผลครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทองข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   

  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการตามอ านาจและหน้าที่  

    หลักการ อาศัยอ านาจและหน้าที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา (๒) ให้มีและ
    บ ารุงทางบกและทางน้ า          
    จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
    ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา 
    ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ 
    บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
    ๒. โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายรวมใจ บ้านโหล๊ะหนุน หมู่ที่ ๔ ต าบลอ่างทอง 
    อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา 
    ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
    บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
    ๓. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรี
    นครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   
      เหตุผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
    เงิน  การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  
    หมวด ๘ เงินสะสม    ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
    โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
    เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
    (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
    ประเภทตามระเบียบแล้ว 
    (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
    ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี         
    สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
    ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
    นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ
    องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 
    (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
    ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ 
    ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว หากภายหลังมีการบอกเลิก
    สัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดย
    น าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินงานใน
    ส่วนที่เหลือได้ 
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
    คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณทา่นนายกครับ 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติมากระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้อภิปราย 
    สอบถามเป็นรายโครงการ และจะขอมติเป็นรายโครงการไป เมื่อท่านอภิปราย 
    สอบถามจนเป็นที่พอใจและกระจ่างแล้วกระผมจะถามมติต่อที่ประชุมครับ ต่อไปจะ
    พิจารณาในโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง หมู่
    ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว    
    ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร 
    งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐  บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
    สอบถามครับ 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอจ่ายเงินสะสม สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาเพ่ือ
    ใช้จ่ายเงินสะสมช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจถนนสายนายนพ  ซึ่งพ่ีน้องประชาชนมีความ
    เดือดร้อนในการสัญจร ถนนเป็นหลุมบ่อ ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ถมหลุมบ่อ
    เป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น แต่ความต้องการของพ่ีน้องต้องการที่จะให้มีความ
    มั่นคง ถาวร จะขอให้มีการด าเนินการท าเป็นถนน คสล. ซึ่งเมื่อมาดูญัตติในวันนี้
    ปรากฏว่าไม่มีการขออนุมัติงบประมาณในถนนสายนี้ อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์ใน
    การพิจารณาอย่างไร การพิจารณา ก่อน หลัง ล าดับความส าคัญ เป็นอย่างไร หาก
    มองดูแล้ว ถนนสายนายนพ สมควรที่จะด าเนินการก่อน ถนนสายหนองโป่งเห็นว่า
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    ถนนสายหนองโป่งยังไม่ล าบากเท่าถนนสายนายนพ จึงขอทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการ
    พิจารณาความจ าเป็น เร่งด่วนอย่างไร   
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านสท.เฉลิม ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีท่าน สท.เฉลิม ได้สอบถาม ขอน าเรียนว่าภายใต้การบริหารงาน ของกระผมและ
    ทีมบริหารได้ค านึงถึงความจ าเป็นเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในภาพรวม มอง
    ปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆด้าน ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการเพ่ือเสนอขอจ่ายเงินสะสม
    ในวันนี้กระผมได้สอบถามถึงความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ถึงความต้องการที่
    แท้จริง ประกอบกับได้มีหนังสือค าร้องที่เสนอปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งพ่ีน้องมีความ
    ต้องการถนนสายหนองโป่ง และถนนสายดังกล่าวก็มีความยากล าบากในการสัญจรไม่
    แพ้กัน ซึ่งจากการเสนอญัตติในวันนี้ทางผู้บริหารได้ประชุม ปรึกษาหารือ จึงมี 
    ความเห็นที่จะด าเนินการในถนนสายนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากความต้องการของพ่ีน้อง 
    ประชาชน  
  

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน นายก ขอเชิญท่าน สท.เฉลิม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงมากระผมเข้าใจ ว่าเป็นอ านาจในการบริหาร แต่ด้วยความ
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จึงเห็นว่าถนนสายนี้มีความจ าเป็นจริงๆ ซึ่งอยากให้ทุก
    ท่านได้ลงพื้นที่ส ารวจดู ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านสท.เฉลิม ครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
    ตามอ านาจและหน้าที่โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
    หนองโป่ง หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
    เมตร  ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตาราง
    เมตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
    ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๑ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณทุกท่านครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายร่วมใจ บ้านโหล๊ะหนุน 
    หมู่ที่ ๔ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
    ๑,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร  
    งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปราย
    สอบถาม เชิญครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ถนนสายนี้ซึ่งเป็นถนนรอยต่อ ระหว่าง หมู่ที่ ๔ และหมู่ 
    ๕ ทางทิศตะวันตกของ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหนุน เป็นเส้นทางสัญจรในทางการเกษตร 
    ซึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้น าท้องที่ ซึ่งได้มีการน าเสนอให้มีการด าเนินการในถนน
    สายนี้ หากสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ  
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติ กระผมยังไม่เห็นรายละเอียด หรือ BOQ ในการ 
    ด าเนินการไม่ทราบว่ารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไร  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน สท.ธีรพงษ์ ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายศุภชัย  เกื้อมิตร  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผอ.กองช่าง   ตามที่ท่าน สท.ธีรพงษ์ ได้สอบถาม ขอน าเรียนว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้ง
    ประมาณการ รายละเอียดวัสดุต่างๆ ได้จัดท าและจัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าเป็นที่
    เรียบร้อยแล้วครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาฯ   ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
    ตามอ านาจและหน้าที่โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายร่วมใจ บ้านโหล๊ะ
    หนุน หมู่ที่ ๔ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
    เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร 
    งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
    ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๑ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 



 12 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณทุกท่านครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ ๓. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 
    ๓ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   รายละเอียดที่มาที่ไปเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมาได้ลง
    พ้ืนที่ส ารวจปัญญาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งพ่ีน้อง
    หมู่ที่ ๓ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงหอกระจายข่าว ในหมู่ที่ ๓ ซึ่งพ่ีน้องในพ้ืนที่ ณ 
    ตอนนี้ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งของหมู่บ้าน และหน่วยงานภายนอกจึงขอ
    อนุมัติในการใช้งบประมาณต่อสภาตามโครงการดังกล่าวในวันนี้ และหากสมาชิก
    ท่านใด มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   เรื่องหอกระจายข่าวถือว่าจ าเป็นหรือไม่ในปัจจุบัน เห็นว่ามีความจ าเป็น แต่ในปัจจุบัน
    ถือว่าสื่อต่างๆ โดยเฉพาะโซเชี่ยล สามารถเข้ามาทดแทนในการสื่อสารต่างๆ เช่น 
    ระบบไลท์ ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างไลท์กลุ่มหมู่บ้าน มีการกระจายข่าวอย่างรวดเร็ว 
    ซึ่งในการอนุมัติงบประมาณไม่ได้ขัดข้องในส่วนนี้ แต่จะได้ใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ขอให้
    ช่วยกันพิจารณา โดยบริบทต่างๆ ที่ผ่านมาขอยกตัวอย่างในหมู่ที่ ๒ เมื่อมีการเปิดหอ
    กระจายข่าว จะมีการบ่นว่าเสียงก่อให้เกิดความร าคาญ ซึ่งอยากจะให้ทุกท่านช่วยกัน
    พิจารณาถึงความจ าเป็นและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน สท.อุไร  ด้วงเสน ครับ 
ประธานสภาฯ   ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามกระผมจะขอถามมติครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
    ตามอ านาจและหน้าที่โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านอ่างทอง 
    หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ 
    บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามท่ีท่านนายกเสนอมา โปรดยกมือครับ 
 
ประชุม    อนุมัต ิ  ๑๑ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ หรือบอกกล่าวปัญหาต่างๆ เชิญ
ประธานสภาฯ   ครับ 
 

นายกิตติศักดิ์ ชูศรีเพชร  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - ขอแจ้งความเดือดร้อนของพ่ีน้องหมู่ที่ ๘ ผ่านท่านประธานสภา ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
    นายเอี่ยม   รักจันทร์ ดับมาประมาณ ๓ เดือนแล้ว ขอให้ช่วยดูแลด้วยครับ 
     - ถนนสายซอยบ้าน นายชัยณรงค์  บุญยก หมู่ที่ ๘ ยากล าบากในการสัญจร มีความ
    เดือดร้อน ทางเข้า เข้าไม่ได้ ขอฝากช่วยดูแลด้วยครับ 
 

นายธีรพงษ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   - ถนนสาย ยางคู่ – วัดขัน มีความยากล าบากในการสัญจร ถือเป็นความจ าเป็น 
    เร่งด่วน และมีอยู่ในแผนแล้ว ขอขอบคุณ ครับ 
     - จากเหตุการณ์ คัดค้านการท าผนังป้องกันตลิ่งพัง ในพ้ืนที่กระผมไม่ค่อยสบายใจ 
    ตามกระแสที่ได้พูดคุยกัน อยากให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันว่าที่มา ที่ไป เป็นอย่างไร 
    โครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่เป็นอย่างไร ใต้สะพานวัดขันเป็นอย่างไร เกรงว่าจะมีปัญหา
    เกิดข้ึนในอนาคต 
     - กระผมค่อนข้างเป็นห่วงเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับท่อระบายน้ า 
    อยากให้ดูแลท่อระบายน้ าให้มีความเหมาะสมในการวางท่อ เช่น ถนนสายนาแค – 
    สมหวัง ซึ่งฝังลูกท่ออาจจะผิดพลาดท าให้มีดิน เข้าไปติดอยู่ในลูกท่อ น้ าระบายได้ยาก 
    ขอช่วยดูแลด้วยครับ อยู่ตรงจุดทางเข้าของถนน 
 

นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   - พ่ีน้องฝากปัญหาความเดือดร้อนถนนสาย หนองไอ้เทพ –  ซอยบ้านตาขาวพอฝนตก
    ถนนลื่น ขอฝากช่วยดูแลด้วยครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   - ขอขอบคุณผู้บริหาร และกองช่าง สืบเนื่องจากที่ได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดหมู่
    ที่ ๒ ในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขเป็นที่
    เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคะ  
     - ขอขอบคุณ ผู้บริหารที่ได้ตั้งงบประมาณ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 
    ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอ่างทอง ตาม
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
     - ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงาน จะจัดกิจกรรม 
    อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมคะ 
 

 นายประทีป  เพ็งสง  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - ขอฝากเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ มีการลักขโมยขึ้นใน
    พ้ืนที่สร้างความเดือดร้อนต่อพ่ีน้องประชาชน อยากปรึกษาทุกท่านตอนนี้เป็นปัญหา
    อย่างมาก อยากให้เทศบาลได้ช่วยดูแลหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
    แก้ปัญหาดังกล่าวหรือหากมีงบประมาณอยากจะจัดให้มีการลาดตระเวร 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน สท.ทุกท่านครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณท่านนายกครับที่ทุกท่านได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
    - เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ขัดข้อง จะให้กองช่างตรวจสอบ ซึ่งเราไม่สามารถก าหนด
    วัน เวลา ที่แน่ชัดได้เนื่องจากเราต้องใช้บริการรถกระเช้าจากหน่วยงานอ่ืน เราไม่มีรถ
    กระเช้าไฟฟ้า หากรถไม่ว่างหรือติดภารกิจเราก็ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่จะ 
    ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน    
     - เรื่องถนนที่ท่านได้แจ้งมาเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เราได้รับงบอุดหนุนซึ่งรอ
    การแจ้งเป็นหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ 
     - ซอยยางคู่ ในวันที่ ๑๑ กันยายน นี้ ขอช่วยทุกท่านช่วยกันถมหลุมบ่อ และพัฒนา
    ถนนซอยยางคู่ ครับ 
     - เรื่องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตามที่ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโครงการใน
    พ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ ซึ่งอาจจะมีการเข้าใจผิด สาเหตุหลักๆ ที่ได้มีการก่อสร้าง เนื่องจากเป็น
    ความต้องการของ โรงเรียนและวัดเนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงจากผลกระทบเกี่ยวกับ
    ตลิ่งพัง ซึ่งในการด าเนินการสร้างไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล หรือการอนุมัติของเทศบาล
    แต่อย่างใด แต่จะเกี่ยวข้องต่อเมื่อมีการด าเนินการก่อสร้างเสร็จจะมีการส่งมอบ 
    ทรัพย์สินให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล ตามภารกิจถ่ายโอน ซึ่งจะมีการน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือ
    เห็นชอบในการรับโอน ในกระบวนการต่างๆ ที่ด าเนินการเทศบาลไม่มีอ านาจใดใน
    การอนุมัติ ซึ่งหากจะมีการด าเนินโครงการจริงๆ จะต้องมีการจัดท าประชาคมพ่ีน้องใน
    พ้ืนที่เห็นด้วยในการด าเนินการ 
     - ถนนสาย นาแค – หนองไอ้เทพ จะเร่งเข้าไปดูแลครับ 
     - ในส่วนของเรื่องยาเสพติด อ านาจหน้าที่จริงๆเราไม่มีอ านาจในส่วนนี้ ไม่ว่าอ านาจใน
    การจับคุม ตรวจค้น เราไม่สามารถด าเนินการได้ กระผมก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้
    เช่นกัน หากมีงบประมาณ หรืออ านาจที่เกี่ยวข้อง เรายินดีที่จะเร่งด าเนินการครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน นายกครับ 
ประธานสภาฯ   ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   เรื่องของพ่ีน้อง หมู่ที่ ๒ ไปยื่นเรื่องที่ศาลากลาง ซึ่งชาวบ้านสงสัยว่าสภาเทศบาล
    ต าบลอ่างทอง เป็นผู้อนุมัติให้ด าเนินการนั้น ซึ่งตามที่รับฟังเกิดจากพ่ีน้อง ประชาชน
    เข้าใจผิด ที่เข้าสภาจ าได้ว่าเป็นการรับรองการถ่ายโอนทรัพย์สินตามภารกิจ ซึ่งที่พ่ี
    น้องยื่นเรื่องเกรงว่าในอนาคตจะมีการด าเนินโครงการ อาจจะสร้างผลกระทบให้กับพ่ี
    น้อง ซึ่งหลังจากนี้คิดว่าคงจะไม่มีโครงการในลักษณะนี้แล้ว ซึ่งในการก่อสร้างคงไม่ใช่
    เรื่องง่ายๆ มีกระบวนการขั้นตอนมากมาย หากพ่ีน้องไม่ยินยอมยากท่ีจะด าเนินการ 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - เรื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เป็นการด าเนินการตั้งแต่ผู้บริหารชุดก่อน ซึ่งเมื่อมีการ
    ด าเนินการก่อสร้างเสร็จได้มีการส่งมอบให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลในคณะผู้บริหารชุด
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    ปัจจุบัน ซึ่งในการด าเนินการก่อสร้างค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับธรรมชาติ เป็นห่วง
    ในเรื่องของการท าลายธรรมชาติ ครับ 
     - เรื่องโรงสูบน้ าพลังไฟฟ้า ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย คิดว่าหากจะบริหาร
    จัดการให้ใช้การได้ต้องสร้างถังน้ ารองรับแต่ละหมู่ หากมีงบประมาณหากได้ 
    ด าเนินการคงจะเกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง 
   

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรื่องผนังกั้นน้ า เป็นโครงการของโยธาจังหวัด  ซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว ช่วงที่ ๒ เป็น
    งบประมาณมาจากกรมโยธาฯ ซึ่งในการด าเนินการในช่วงที่ ๒ หากท่านสงสัย ขอให้
    สอบถามโรงเรียน และวัด ซึ่งอยู่ติดริมตลิ่ง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบอันเกิดจากตลิ่งพัง 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน นายกครับ 
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมาหากมีการน าเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จะเป็นเรื่อง
    เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งไม่ใช่การอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้าง ขอให้
    ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงพี่น้องประชาชน ขอเรียนเชิญท่านปลัดครับ 
 

นางกานต์สินี  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   ก่อนอ่ืนต้องขออภัยที่ประชุมสภา เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ร่วมประชุม
    เนื่องจากมีอาการไม่สบายเข้าโรงพยาบาล และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกัน 
    พิจารณาร่างเทศบัญญัติส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลังจากนี้จะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไป
    ยังท่านนายอ าเภอ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และลงนามประกาศใช้ ต่อไป  

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาสมควรแล้ว ได้
ประธานสภา   พิจารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
      
 
             
     (ลงชื่อ)     ธีรพงศ์  สว่างรัตน์ จดบันทึกการประชุม         
                                                               (นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์) 
                                                                    เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลอ่างทอง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง แล้ว 
 
     
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการฯ 
                                                                         (นายเฉลิม  หนูแก้ว) 
    
 
       (ลงชื่อ)                กรรมการ 
                                                                       (นางสุจิน  เทอดวีระพงค์) 
 
 
                (ลงชื่อ)                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                           (นางอุไร  ด้วงเสน) 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่........................ 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      
                        (นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง) 
                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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